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Þórður Vilberg Guðmundsson

From: agnarboass@simnet.is
Sent: mánudagur, 3. október 2022 22:35
To: fjardabyggd@fjardabyggd.is
Subject: umhverfismál

 
berist til bæjarstjórnar,bæjarráðs 
 
mig langar að vita hvernig og hvort búið sé að ákveða eða semja um hvernig Alcoa skilar af sér svæðinu á Haganum 
þar sem vinnubúðirnar hafa staðið. nú í vikuni þegar ég fór um svæðið var búið að grafa burt allt malbik (klæðningu 
)sem var á veginum sem er í gegnum svæðið og var í frmahaldi af hjóla og göngustíg sem þar hefur verið. 
 
Einnig langar mig að virta hvort einhver plön og hver þau eru, um frágang við Teigargerði þar sem garðúrganur var 
settur og er enn verið á bæta á. 
þar er útivistar og gönguleið sem liggur um þetta svæði og frágangur er bænum til skammar og er einnig þar 
uppsptetta íllgresis svo sem njóla, kerfils og fleira íllgresis sem er búið að skemma kartöflugarða sem þar eru. 
 
 
Agnar Bóasson  
190863 5739 


